

**Biểu mẫu 05**

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 10  
Trường THPT TT Á Châu

**THÔNG BÁO****Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2010-2011**

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp			
		Lớp 6	Lớp 7	Lớp 8	Lớp 9
I	<b>Điều kiện tuyển sinh</b>	- Đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học. - Kiểm tra trình độ đầu vào Toán, Anh văn. - Xét học lực và hạnh kiểm.	- Đã hoàn thành chương trình lớp 6 - Kiểm tra trình độ đầu vào Toán, Anh văn. - Xét học lực và hạnh kiểm.	- Đã hoàn thành chương trình lớp 7 - Kiểm tra trình độ đầu vào Toán, Anh văn. - Xét học lực và hạnh kiểm.	- Đã hoàn thành chương trình lớp 8. - Kiểm tra trình độ đầu vào Toán, Anh văn. - Xét học lực và hạnh kiểm.
II	<b>Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ</b>	Học sinh học bán trú (2 buổi): buổi sáng học chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, buổi chiều học chương trình quốc tế theo giáo trình Anh Quốc và Hoa Kỳ.			
III	<b>Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập cố gắng vươn lên trong học tập</li> <li>- Chấp hành nghiêm túc nội quy định của trường, chấp hành tốt luật pháp an toàn giao thông ; tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội và tiêu cực trong học tập, kiểm tra, thi cử.</li> <li>- Luôn kính trọng người trên , thầy cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường; thương yêu giúp đỡ các em nhỏ tuổi; có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết với các bạn, được các bạn tin yêu</li> <li>- Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, trung thực giản dị, khiêm tốn</li> <li>- Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục theo qui định của trường</li> </ul>			
IV	<b>Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy</b>	Trường trang bị các phương tiện giáo dục và giải trí hiện đại như mạng internet không dây, thư viện sách, thư viện điện tử, hội trường, lớp học, phòng chiếu phim, phòng nhạc, phòng vi tính, phòng bộ			

	học, tin học ...)	môn, phòng thí nghiệm thực hành, trang thiết bị dạy học và nhiều phương tiện khác cung cấp đầy đủ các điều kiện học tập, giảng dạy, chăm sóc như các trường phổ thông tại các nước phát triển.
V	<b>Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục</b>	<p>Trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa : Tổ chức tư vấn tâm sinh lý và hành vi lứa tuổi , tổ chức giao lưu ca sĩ, Lễ hội hóa trang, Cuộc thi tiếng hát tiếng Anh, Lễ hội mùa xuân, hội thao.</p> <p>- Tổ chức các buổi dã ngoại , tham quan thực tế: Thăm Bến nhà Rồng, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Nam, Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động từ thiện cụ thể như Trung tâm bảo trợ và nuôi dưỡng Tân Bình, Làng trẻ SOS, trường mù Nguyễn Đình Chiểu, Chùa Kỳ Quang, Công viên Đầm Sen</p> <p>Tổ chức các hoạt động thực tế để nâng cao kỹ năng học tiếng Anh cho học sinh qua các tình huống thực tế ở các siêu thị.</p> <p>- Tổ chức hoạt động hướng đạo sinh để nâng cao kỹ năng sống cho học sinh.</p>
VI	<b>Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục</b>	<p>- Đội ngũ giáo viên đáp ứng đầy đủ yêu cầu về bằng cấp và kinh nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.</p> <p>- Trường cung cấp môi trường giảng dạy quốc tế. Các lớp học được phân bổ nhỏ, thích hợp để tạo điều kiện tương tác tối đa giữa giáo viên và học sinh .Với môi trường giao tiếp Anh ngữ sống động, là nơi tạo điều kiện lý tưởng cho học sinh phát triển khả năng tư duy độc lập và tự do sáng tạo.</p>
VII	<b>Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được</b>	<b>Trường Trung học Tư thục Á Châu</b> mang đến cho học sinh một môi trường học tập đầy hứng thú, khuyến khích học sinh tham gia học tập với tinh thần tự giác và thoải mái; giúp cho học sinh có khả năng tư duy độc lập, tự tin, phát triển cả về kiến thức lẫn nhân cách một cách tự nhiên và hiệu quả.
VIII	<b>Khả năng học tập tiếp tục của học sinh</b>	Học sinh <b>Trường Trung học Tư thục Á Châu</b> có trình độ tiếng Anh và kiến thức khoa học tương đương với học sinh các nước phát triển. Sau khi tốt nghiệp, các em có đủ điều kiện học ở bậc học THPT trong và ngoài nước.

Quận 10, ngày 15 tháng 09 năm 2010

Thủ trưởng đơn vị  
(Ký tên và đóng dấu)